



**กรม. การศึกษา วุฒิสภา**  
**เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน**  
**ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ**



เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (๔ ภูมิภาค) (กลุ่มจังหวัดภาคกลาง) ณ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการดำเนินบทบาทหน้าที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๐



โดยช่วงเช้า นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมการการศึกษา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ และนายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการศึกษา ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่สอง และนางสาวอัญญา เวสารัชช์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษ ร่วมเดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ พร้อมกับรองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้สอน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และผู้แทนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลสรุปการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายทางการศึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย





พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมศึกษาของโรงเรียนสระแก้ว ซึ่งได้รับรางวัลการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาจะรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศภายในปี ๒๕๖๕ เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาและรัฐบาล



ช่วงบ่าย นางกอบกุล อากาศ ณ อยู่ธยา สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมการการศึกษา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ และนายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการศึกษา ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่สอง และนางสาวอัญชณา เวสารัชช ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา ได้ลงพื้นที่ยังอำเภอดงน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อเยี่ยมชม ผลงานของคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านบ้านหนองแกซึ่งจัดทำ โมเดลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ คือ “หนองแกโมเดล”



โดยออกแบบนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ความแตกต่างของสีเพื่อให้ผู้เรียนแยกแยะ และจดจำคำศัพท์จนสามารถอ่านออก เขียนได้ และเข้าใจคำศัพท์ได้จำนวนมาก นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมด้านพหุปัญญา ของโรงเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีและได้รับ รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติมากมาย อาทิ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (รูปแบบการบริหารกำกับติดตามการทำงานแบบทีม : 4 - Team Checking Management) โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี (รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ “กรุง (3 ส)”) และโรงเรียนวังหลังวิทยาคม (รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) โดยผู้แทน คณะกรรมการการศึกษาจะรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำคัญของจังหวัดสระแก้ว และนำเสนอต่อเวที การเสวนาเพื่อรับฟังข้อสรุปฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้

